



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
Office of Insurance Commission

ฉบับที่ ๓๕/๒๕๖๑

ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย

เพื่อให้ประชาชนทราบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ตามความในมาตรา ๑๑๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย จึงประกาศหรือโฆษณาไว้ ดังต่อไปนี้

กรณีนายหน้าประกันวินาศภัย กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย และนายทะเบียนมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต จำนวน ๑ ราย ดังนี้

นายหน้าประกันวินาศภัย ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต	ลักษณะการกระทำความผิด	ผลของการถูกเพิกถอน ใบอนุญาต
นายกิตติภณ แปรสูงเนิน นายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ ๖๐๐๔๐๔๒๙๐๖	รับชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์จากผู้ขอเอาประกันภัยราย นางสาวภริญา โกทา จำนวน ๔ งวด งวดแรก จำนวน ๓,๐๐๐ บาท งวดที่ ๒ ถึงงวดที่ ๔ งวดละ ๕,๒๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๑๘,๖๐๐ บาท แต่ไม่แจ้งขอเอาประกันภัยและไม่ส่งเงินให้บริษัทประกันภัย การ กระทำของนายกิตติภณ แปรสูงเนิน ดังกล่าวเป็นการดำเนินงานทำให้เกิด หรืออาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือ ประชาชน นอกจากนี้พนักงาน เจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือจำนวน ๒ ฉบับ แจ้งนายกิตติภณ แปรสูงเนิน ให้มาพบพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบ ปรากฏว่า นายกิตติภณ แปรสูงเนิน ได้รับหนังสือทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าว โดยชอบแล้ว แต่ไม่มาพบพนักงานเจ้าหน้าที่หรือส่งหนังสือเพื่อชี้แจง ข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่อย่างใด ซึ่งถือได้ว่าเป็นการ ฝ่าฝืนคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงเป็นการกระทำอันเป็น การฝ่าฝืน บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย อีกกรณีหนึ่งด้วย	นายทะเบียนมีคำสั่ง เพิกถอนใบอนุญาตนายหน้า ประกันวินาศภัย ตามคำสั่ง ที่ ๕๘/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นผลให้นายกิตติภณ แปรสูงเนิน ไม่สามารถ กระทำการเป็นตัวแทนหรือ นายหน้าประกันวินาศภัย และไม่อาจยื่นขอรับ ใบอนุญาตเป็นตัวแทนหรือ นายหน้าประกันวินาศภัยได้ ภายในระยะเวลา ๕ ปี นับ แต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑